

ดันภาษีใหม่เข้ากรม. มีผล16กย.ป้องกันกักตุนเหล้า-บุหรี่

แหล่งข่าวจากกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า การกำหนดอัตราภาษีบาป โดยเฉพาะภาษีสรรพสามิตสุรา และยาสูบแบบใหม่ ทางกรมสรรพสามิตจะมีการจัดเก็บภาษีทั้ง 2 ขา จากอัตราเดิมที่เลือกเก็บเพียงขาใดขาหนึ่งที่เสียภาษียากที่สุด โดยแนวทางใหม่จะเก็บทั้งภาษีตามความฟุ่มเฟือย หรือตามราคาจำหน่าย ซึ่งจะทำให้สินค้าที่มีราคาขายแพงต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าสินค้าราคาถูก และอีกขาหนึ่งจะเป็นการเก็บตามปริมาณที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ยาสูบที่มีน้ำหนักต่อมวนมากก็จะถูกเก็บภาษีแพงกว่าที่มีมวนขนาดเล็ก และจากค่าความหวาน รวมทั้งจากเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของชา กาแฟ จากเดิมได้รับการยกเว้น เพราะเป็นการส่งเสริมเกษตรกร

“การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายสรรพสามิต 2560 ฉบับใหม่ จะจัดเก็บให้มีความสมดุล เป็นธรรมกับผู้ประกอบการให้ได้มากที่สุด และไม่ผลักภาระไปให้ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภค ซึ่งในช่วงแรกได้มีเวลาให้ผู้ประกอบการได้ปรับตัวอยู่แล้วสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่เคยได้เสียภาษีหรือได้รับยกเว้นในก่อนหน้า เช่น ภาษีจากค่าความหวาน ก็มีระยะเวลาปรับตัว 2 ปี แต่หากมีส่วนผสมของชาเข้ามาเกี่ยวข้องเพียง 1% ก็จะจัดเก็บในส่วนนี้ด้วยทันที” แหล่งข่าว กล่าว แหล่งข่าวกล่าวว่า ในส่วนอัตรา

ภาษีสินค้าสุรา ยาสูบ จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 12 กันยายนนี้ หากผ่านความเห็นชอบแล้ว คาดว่าจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาได้ในคืนวันที่ 15 กันยายน หรือช่วงเช้าของวันที่ 16 กันยายน 2560 เพื่อต้องการดูแลไม่ให้ตลาดเกิดความแตกตื่น หรือมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันในการกักตุน

ส่วนภาษีอื่นที่ผ่านความเห็นชอบจาก ครม.ไปก่อนหน้านี้ คาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ช่วงกลางสัปดาห์นี้ และทั้งหมดจะบังคับใช้พร้อมกันเริ่มตั้งแต่วันที่ 00.01 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป โดยเริ่มเก็บภาษีใหม่ นับจากเวลาสินค้าที่ออกจากโรงงานผลิต หรือหากเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ก็จะนับจากเวลาที่ผ่านด่านศุลกากรเข้ามาเสียภาษีทันที

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า พระราชบัญญัติสรรพสามิตฉบับใหม่จะเป็นการปฏิรูปโครงสร้างภาษีของสรรพสามิต ทั้งการคำนวณ และการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตใหม่ทั้งหมด โดยรวมกฎหมายสรรพสามิตจากที่มีอยู่ 7 ฉบับรวมเป็นฉบับเดียว ปรับฐานการคำนวณภาษีและกำหนดอัตราภาษีแต่ละรายสินค้าใหม่ทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมกับผู้ประกอบการทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ ยืนยันว่าการปรับโครงสร้างภาษีใหม่ ไม่ได้ทำให้ผู้ประกอบการที่เคยเสียภาษีอยู่แล้วกระทบมากนัก ยกเว้นกลุ่มที่เสียภาษีไม่ถูกต้องอาจได้รับผลกระทบมากกว่า ส่วนการเก็บภาษีใหม่ๆ เช่น ภาษีค่าความหวาน ก็มีระยะเวลาให้ผู้ประกอบการได้ปรับตัวได้ถึง 2 ปี เพื่อบรรเทาผลกระทบให้โดยค่าความหวานจะดูจากการได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยา (อย.)ว่าระบุค่าความหวานไว้ที่เท่าใด เพราะค่าความหวานจะไม่ใช่แค่เฉพาะน้ำตาลเท่านั้น แต่จะมีค่าความหวานที่ได้รับจากธรรมชาติ ซึ่งจะต้องเสียภาษีทั้งหมดถ้าความหวานนั้นให้พลังงานแคลอรี ถือว่าเป็นการทำลายสุขภาพ